

Ng: Cao Thanh

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 113 - KH/HNDT

Thành phố Huế, ngày 07 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực; huy động hội viên nông dân tích cực tham gia thi đua; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

2. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với mục tiêu quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp, các đối tượng vùng sâu, vùng xa; thực hiện nguyên tắc, quy trình bình xét khen thưởng; triển khai thực hiện tốt quy trình bình xét khen thưởng; triển khai thực hiện tốt quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh; đảm bảo khen thưởng công bằng; đúng người, đúng việc, kịp thời động viên phong trào; tạo bước đột phá trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh với tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện tốt công tác đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV. Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm hòa bình và ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy ba phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam, nâng cao vai trò tập hợp, vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan.

3. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp Hội Nông dân cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Hội Nông dân tỉnh tăng cường thông tin truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên trang thông tin điện tử của Hội, trong Bản tin Công tác Hội; phối hợp với Đài TRT mở chuyên trang “Nông dân Thừa Thiên Huế” để giới thiệu, tuyên truyền các gương

điền hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

5. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

8. Hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016-2020).

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020; là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, là "Năm doanh nghiệp" của tỉnh. Hội các cấp căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn để tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hội Nông dân tỉnh

- Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề của năm gắn với Nghị quyết TW 4

(khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, nhằm chủ động ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Các Ban chuyên môn, Văn phòng, Quỹ Hỗ trợ nông dân, trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân gắn việc thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ với thực hiện 03 phong trào thi đua lớn của Hội, đó là Phong trào “*nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*”; phong trào “*Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới*” và phong trào “*Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh*”.

- Ban Tuyên huấn có trách nhiệm tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên trang thông tin điện tử của Hội, trong Bản tin Công tác Hội; phối hợp với Đài TRT mở chuyên trang “*Nông dân Thừa Thiên Huế*” để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

- Ban Tổ chức – Kiểm tra tham mưu về công tác thi đua khen thưởng; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tham mưu tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

- Văn phòng phối hợp với các ban chuẩn bị các điều kiện vật chất để thực hiện công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

2. Hội Nông dân cấp huyện

Căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tiễn ở địa phương, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai đến các cơ sở Hội. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về Tỉnh Hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh Hội;
- Các huyện, thị, thành Hội (thực hiện);
- Các ban chuyên môn, Quỹ HTND, Trung tâm, Văn phòng (thực hiện);
- Lưu Ban TC-KT, VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Minh Huệ